

## มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับมือ การนิคมอุตสาหกรรมฯ จัดโครงการกิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด



สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์กิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด มาตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งเป็นความร่วมมือแบบไตรภาคี ระหว่าง ภาครัฐ คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคอุตสาหกรรม คือ โรงงาน และ ภาคการศึกษา คือ มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนให้การฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องเทคโนโลยีสะอาด แก่อาจารย์ นิสิต และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้บรรลุแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการผลิตที่สะอาด ในการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับชาติ นั้น

ในปีงบประมาณ 2549 นี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้จัดทำโครงการกิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เข้าร่วมโครงการฯ โดยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายอุทัย จันธิมา ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการกิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. โดยในวันที่ยกข้อตกลงนี้ กนอ.จะจัดสรรเงินทุนจำนวน 300,000 บาท สำหรับการดำเนินโครงการ และสนับสนุนทางด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาของภาคีวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสะอาดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกับคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ อีกจำนวน 5 โรงงาน จาก 15 โรงงาน เพื่อใช้เป็นโรงงานต้นแบบก่อนที่

จะขยายโครงการสู่นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป ซึ่งโครงการนี้มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2549 จนถึงเดือน กันยายน 2550 ทั้งนี้ในส่วนของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมีบุคลากรจาก 3 คณะเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดย มก.จะสนับสนุนด้านสถานที่ วิทยากร บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางกิจกรรมฝึกงานภาคฤดูร้อนของนิสิตระดับปริญญาตรี ซึ่งจะทำให้ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณลักษณะเหมาะสมตามที่สถานประกอบการต้องการ และมีคุณภาพในระดับสูงต่อไป โดยมี ผศ. ดร. จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์ เป็นหัวหน้าเครือข่ายโครงการกิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ